



## กพน. มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คนของพระราช อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 36



เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ผศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ประกัน นักวิชาการศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คนของพระราช อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 36 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสสมหมายมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบ้านวังกวาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดเพชรบูรณ์

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้พัฒนา soft skills ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ - ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยปราศจากข้อขัดแย้ง ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย และความสามัคคีของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ผ่านกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา และส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อีกทั้งยังเป็นการฝึกประสบการณ์ในการทำงานจริงนอกเหนือจากความรู้ที่ได้เรียนรู้มาอีกด้วยถือเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ต่อไปได้

## สศว. มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (หลักสูตรระยะสั้น)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (หลักสูตรระยะสั้น) ได้แก่ กิจกรรม "งานหัตถกรรมและการส่งเสริมอาชีพ" "นาฏศิลป์พื้นฐาน" และ "อักษรธรรมล้านนา"

ในการนี้ได้ดำเนินกิจกรรมครบหลักสูตรจำนวน 4 ครั้ง และได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการเข้าอบรมครบหลักสูตร ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (หลักสูตรระยะสั้น) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้สนใจเกิดทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ และเพื่อเป็นการบริการวิชาการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง





# มร.ลป. ประชุมการพิจารณาบทวนการกำหนดภาระงานและแบบประเมินผล การปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2567



เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาบทวนการกำหนดภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาบทวนการกำหนดภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ณ ห้องประชุมดอกปีป อาคารสำนักงานอธิการบดี

## มร.ลป. ร่วมประชุมสภาภาพ ครั้งที่ 1/2567



เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ผศ.ดร.วศินวีโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน ร่วมประชุมสภาภาพ ครั้งที่ 1/2567 ณ สวนสาธารณะภิรมย์ธาร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม

การจัดประชุมครั้งนี้ เทศบาลนครลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อเป็นการพบปะร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในการประสานงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งกำหนดจัดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีหน่วยงานราชการได้สลับสับเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสภาภาพในครั้งต่อไป

## คณะมนุษยฯ มร.ลป. ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ คณะมนุษยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องพัฒนาพิทยา อาคาร 52 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง





# สวพ. มร.ลป. ร่วมอบรมระบบสารสนเทศที่รองรับรายงานการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรม



เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ผลเจริญ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมอบรมระบบสารสนเทศที่รองรับรายงานการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และกฎหมายลำดับรองสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา

โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นหน่วยงานจัดอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายพันซ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สป.อว. เป็นประธานในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล กรุงเทพฯ โดยมีการสรุปประเด็นของกฎหมายลำดับรอง ภายใต้ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 และกรณีศึกษา การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยภายใต้ พรบ. ดังกล่าว จากนั้น ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่รองรับรายงานการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และกฎหมายลำดับรอง และ มีการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมอบรม เพื่อเสนอเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา อย่างเป็นระบบ มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 100 คน

# สาขาวิชานิติศาสตร์ มร.ลป. เข้าร่วมการแข่งขัน "กีฬาลูกพีเกมส์ (นิติศาสตร์ภาคเหนือ) ครั้งที่ 13"



เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2567 ผศ.ดร.มณีนีรัตน์ จันทร์หนู ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.พุกษา เครือแสง ผศ.ธนาปณี ชุมพลวงศ์ อ.อัศจร บุปผาจำเริญ ผศ.เกียรติสุดา โสตามรรค และนักกีฬาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแข่งขันกีฬาลูกพีเกมส์ (นิติศาสตร์ภาคเหนือ) ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา ดังนี้ กีฬาเปตอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาแชร์บอล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และกีฬาฮอลเลย์บอล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ (ลูกพี) ภาคเหนือ อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และพัฒนานักศึกษาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งนี้ได้มีคณะและสำนักวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคเหนือ 9 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยในพิธีปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (Indoor Stadium) ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในปี 2568 ต่อไป



# สาขาวิชาการบัญชี มร.ลพ. ให้บริการวิชาการ เป็นวิทยากรอบรมในโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ จังหวัดลำปาง" ครั้งที่ 1/2567

รศ.ดร.ไพฑูริย์ อินตะขัน พร้อมด้วย รศ.ดร.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ และ ผศ.ดร.แดน กุลรูป อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร ให้บริการวิชาการอบรมในโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ จังหวัดลำปาง" ครั้งที่ 1/2567 เมื่อระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดย นพ.นพรัตน์ วัชรจรกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากร และเสริมสร้างบทบาทสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการการเงิน การคลังของหน่วยงาน โดยได้บรรยายในหัวข้อ วงจรบัญชี : จากรายการบัญชีสู่ "งบการเงิน" การอ่านงบการเงินให้เข้าใจ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ หลักการวิเคราะห์งบการเงินเครื่องมือวิเคราะห์งบการเงินและแนวทางการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรม Workshop การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการเงิน เสริมสร้างความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้โดยสรุปเตรียมงบการเงิน และแก้ไขปัญหาทางการเงิน หลักการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์และพัสดุ ได้รับความสนใจจากบุคลากรในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมอบรมกว่า 100 คน



# คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลพ. จัดโครงการส่งเสริมทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย คุณวชิระ นันตี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเข้าใจ เข้าถึง และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital literacy) ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญที่ทุกคนควรมี ซึ่งทักษะนี้เป็นตัวช่วยในการต่อยอดไปสู่ทักษะอื่น ๆ ในงานนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งหมด 70 คน





# มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU ครั้งที่ 1/2567



นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนินบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ และคณะกรรมการดำเนินงานดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU จัดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมดอกปีป ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

การจัดประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมรับฟังการชี้แจงแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตลอดจนร่วมกันทบทวน เปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินระหว่างปี 2566 และปี 2567 เพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมการนำส่งข้อมูล เพื่อรับการประเมินในลำดับต่อไป

# นศ. นานาชาติ มร.ลป. ศึกษาดูงานส่งเสริมความเป็นไทย

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับนักศึกษานานาชาติ เมื่อระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดใหญ่ชัยมงคล และวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จังหวัดชลบุรี และสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกาะเสม็ดสาร จังหวัดชลบุรี

การศึกษาดูงานในครั้งนี้สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ จัดกิจกรรมบูรณาการกับวิศวกรรมกรรมเอกของไทย วิศวกรรมกรรมวิจารณ์ในศตวรรษที่ 21 วิชาการสอนภาษาไทยแก่ผู้พูดภาษาอื่น วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิชาภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพของคนรุ่นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ส่งเสริมความเป็นไทยและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้ศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต





**ขอเชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**

เนื้อมวลหะ ราคา **500** บาท

เนื้อทองแดง ราคา **200** บาท

สั่งจองวัตถุมงคลได้ที่  
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

- สอบถามรายละเอียดได้ที่ 054237399 ต่อ 6701-2 ในวันและเวลาราชการ
- ชำระเงินผ่านเลขที่บัญชี 024-1-89972-2 ธนาคารกรุงศรี

ตั้งบัญชี ธนาคารกรุงศรี สาขาเมืองเก่า และสาขาพัฒนาเมือง ลำปาง

**แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า**  
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เพื่อซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า

**3 กุมภาพันธ์ 2567**

- 09.00-10.00 น. บริเวณอาคารประปา
- 10.00-11.00 น. บริเวณอาคารโรงแม่เย็บ
- 11.00-12.00 น. บริเวณสนาม 1 (สนามกีฬากลาง)
- 13.30-14.30 น. บริเวณอาคารโฟฟาร โรนัตรี

**4 กุมภาพันธ์ 2567**

- 09.00-10.00 น. บริเวณอาคาร 45 (คณะพยาบาลศาสตร์)
- 10.00-11.00 น. บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี

**11 กุมภาพันธ์ 2567**

- 09.00-12.00 น. ดับไฟภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทั้งหมด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ARITLPRU

**เปิดแล้วอบรม 2024**

หลักสูตรเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

จำนวน 19 หลักสูตร

อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ

สมัครเลย

lpru.in/Regis-training

อบรมฟรี รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**ขยายเวลา** รับข้อเสนอโครงการวิจัย

ภายใต้เครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley BCG

เพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย มูลค่าสูงบนฐาน

ทรัพยากรภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตั้งแต่วันที่ - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 17:00 น.

ติดต่อสอบถาม (ในเวลาราชการ)  
พ.ศ. โทร: 084-041-7747, น.โทร: 083-034-8341  
หรือ E-mail: rainlpru@gmail.com

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

**โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา**

**ปีการศึกษา 2566**

สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

**วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567**

เวลา 08.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุมมาเรียมอนท์ ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 4107

**ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ**

"ราชภัฏลำปางร่วมใจ หนึ่งหยดโลหิตให้

ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์"

**วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 2)**

เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หมายเหตุ นักศึกษาที่บริจาคสามารถแจ้งขอรับชั่วโมงกิจกรรม และชั่วโมงจิตสาธารณะ **อย่างละ 9 ชั่วโมง**

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**ขอเชิญร่วมกิจกรรม**

ประกวดคลิป TikTok

หัวข้อ **ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด**

เชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกวดเขียน ส่งผลงานคลิป TikTok ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที เพื่อส่งเสริมให้บริการศูนย์วิทยบริการ

เงินรางวัลรวมกว่า **3,700** บาท พร้อมเกียรติบัตร

**เริ่มสมัครและส่งผลงาน**

**บัดนี้-31 มี.ค.67**

สมัครผ่าน Google Form